

Số: *213* /HD-SKHĐT

Bình Dương, ngày *14* tháng 9 năm 2021

HƯỚNG DẪN

An toàn cho lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid -19

Căn cứ Công văn số 4492/UBND-VX ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công văn số 7316/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế;

Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Hướng dẫn an toàn cho công chức và người lao động tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid -19 cụ thể như sau:

I. Đối tượng áp dụng:

Công chức và người lao động thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid -19.

II. Yêu cầu chung đối với người tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch:

Người đủ điều kiện sức khỏe về thể chất, tinh thần; không bị mắc các bệnh nền, mạn tính; không cử phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi.

Không thuộc đối tượng tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 trong vòng 14 ngày trước ngày làm nhiệm vụ.

Đã được tiêm đủ liều vắc xin COVID-19. Được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi vào hỗ trợ, trước khi kết thúc đợt hỗ trợ.

Được tập huấn về nội quy phòng, chống dịch. Được cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, các thông tin liên quan đến địa phương, đơn vị đến hỗ trợ.

III. Chuẩn bị trước khi tham gia công tác hỗ trợ phòng, chống dịch:

Tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

Chuẩn bị các trang thiết bị, đồ dùng cá nhân cần thiết.

Vật dụng bảo vệ cá nhân phù hợp với vị trí công việc: Khẩu trang y tế; kính chắn giọt bắn, găng tay, các phương tiện bảo vệ cá nhân khác được quy định tại Quyết định số 4159/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

IV. Trong thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ:

Tuân thủ các nội quy/quy định làm việc của đoàn công tác và các quy định liên quan đến phòng, chống dịch; Chấp hành các quy định, hướng dẫn của địa phương đến công tác.





Thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân theo yêu cầu đã được quy định tại Quyết định số 4159/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân; Nếu có các biểu hiện như: sốt; đau họng; khó thở phải báo cáo ngay cho người có thẩm quyền trong đoàn công tác.

Phòng ngừa lây nhiễm tại nơi lưu trú: không tập trung đông người. Tuân thủ thực hiện 5K.

Không tự ý áp dụng, thực hiện các kỹ thuật, quy trình chuyên môn không đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các quy định của địa phương khi chưa có ý kiến của Lãnh đạo đoàn công tác và sự đồng ý của địa phương, địa phương đến công tác.

V. Kết thúc thời gian tham gia công tác trở về nơi lưu trú:

Được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi về cơ quan.

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19.

Đối với người làm nhiệm vụ có nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm SARS-CoV-2 (điều tra dịch tễ; lấy mẫu xét nghiệm; phục vụ các cơ sở cách ly tập trung; làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19; hỗ trợ trạm y tế lưu động cấp thuốc cho người nhiễm SARS-CoV-2,...):

- Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương. Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR (02 lần) vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày về địa phương. Tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo, thực hiện đầy đủ 5K.

- Chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về địa phương, thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR (02 lần) vào ngày đầu và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương. Tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo, thực hiện đầy đủ 5K.

Trên đây là hướng dẫn cho lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị lãnh đạo các phòng triển khai đến công chức và người lao động thực hiện nghiêm theo hướng dẫn. /

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở;
- Lực lượng tham gia chống dịch;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, (H).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Trung Tín

